

Số: 161/TB-UBND

Phú Lâm, ngày 8 tháng 11 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**Về việc giải tỏa nguyên vật liệu xây dựng, vật dụng tại khu Dịch vụ  
Tràng Cà thuộc tổ dân phố 08 phường Phú Lâm**

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/QU ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và quản lý, sử dụng đất đai” trên địa bàn phường Phú Lâm giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH – UBND về việc tổ chức ra quân giải quyết TTCC – TTĐT – TTATGT đảm bảo đường thông, hệ thoát, trật tự mỹ quan đô thị và Kế hoạch số 01/KH – BCĐ 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Phú Lâm.

UBND phường Phú Lâm thông báo một số nội dung sau:

Hiện nay trên dọc một số tuyến đường và trên vỉa hè thuộc khu Dịch vụ Tràng Cà thuộc tổ dân phố 8, hộ gia đình tự ý tập kết một số vật dụng và nguyên vật liệu xây dựng trái phép dưới một số tuyến đường nội bộ và trên vỉa hè gây lún nứt và làm mất mỹ quan đô thị đặc biệt ảnh hưởng đến môi trường và việc đi lại của người dân.

UBND phường Phú Lâm yêu cầu các hộ gia đình đang tập kết các vật dụng và nguyên vật liệu xây dựng trái quy định nêu trên phải tự giác thu dọn, di chuyển toàn bộ ra khỏi khu vực để trả lại nguyên trạng cho UBND phường quản lý, thời gian xong trước 17 giờ ngày 14/11/2018 (Thứ năm). Quá thời gian trên nếu các hộ gia đình không tự giác thu dọn, di chuyển, UBND phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức lập hồ sơ và di chuyển toàn bộ về UBND phường theo quy định của pháp luật.

Vậy UBND phường Phú Lâm thông báo để các hộ dân nào có các vật dụng, nguyên vật liệu xây dựng trái quy định được biết và nghiêm túc chấp hành nội dung thông báo trên. /.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy-TTHDND phường;
- Chủ tịch, các PCTUBND phường;
- Đài truyền thanh phường(để thông báo);
- Lưu :VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Kiên**